

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านส้อง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒  
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
เวลา ๑๐.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านส้อง

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายปรีชา จงจิตร	ประธานสภาเทศบาล	ปรีชา จงจิตร	
๒	นายสมศักดิ์ สังข์ทอง	รองประธานสภาเทศบาล	สมศักดิ์ สังข์ทอง	
๓	นายเสน่ห์ ศรีระวิ	สมาชิกสภาเทศบาล	เสน่ห์ ศรีระวิ	
๔	นายทวีป ศรีโชติ	สมาชิกสภาเทศบาล	ทวีป ศรีโชติ	
๕	นายนิมนต์ ปรีชา	สมาชิกสภาเทศบาล	นิมนต์ ปรีชา	
๖	นายพยุง นรินทร์	สมาชิกสภาเทศบาล	พยุง นรินทร์	
๗	นางอัมพร ชุมทอง	สมาชิกสภาเทศบาล	อัมพร ชุมทอง	
๘	นายทงศักดิ์ วรรณโชติ	สมาชิกสภาเทศบาล	ทงศักดิ์ วรรณโชติ	
๙	นายเสกสรรค์ ช่วยศรี	สมาชิกสภาเทศบาล	เสกสรรค์ ช่วยศรี	
๑๐	นางจุฑาภรณ์ ช่วยจิตร	สมาชิกสภาเทศบาล	จุฑาภรณ์ ช่วยจิตร	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ



เมื่อครบองค์ประชุมนายธีรพงศ์ เนื่ออ่อน เลขานุการสภาเทศบาล กล่าวเชิญนายปรีชา จงจิตร ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านส้อง จุดรูป เทียน บูชา พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุม เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น.

นายธีรพงศ์ เนื่ออ่อน  
ปลัดเทศบาล  
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล ตำบลบ้านส้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบองค์ประชุม ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องมาพร้อมในที่ประชุมแล้ว ท่านประธานสภาเทศบาลก็ได้เดินทางมาถึงที่ประชุมแล้ว กระผมจึงขอเรียนเชิญท่านปรีชา จงจิตร ประธานสภาเทศบาล จุดรูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

เรียนสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้เราได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านส้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ และเมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาพร้อมองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม ณ บัดนี้ครับ

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

##### การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านส้อง พิจารณาเห็นชอบเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ที่อนุมัติแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑

ในการนี้เทศบาลตำบลบ้านส้อง จึงขอรายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ มาเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลบ้านส้องได้รับทราบ สำหรับรายละเอียดท่านสมาชิกสภาฯ สามารถขอดูได้จากผมหรือเจ้าหน้าที่งานนโยบายฯ หรือเจ้าหน้าที่กิจการสภาฯ ก็ได้ครับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านส้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านส้อง

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ จากที่ท่านได้พิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านส้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา

เทศบาลตำบลบ้านส้อง ทั้ง ๕๒ หน้า ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นว่า  
ควรแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อความใด ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

ผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด รับรอง  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านส้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  
ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

รับรอง จำนวน ๙ เสียง  
ไม่รับรอง จำนวน - เสียง  
ประธานสภาฯ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทั่งถาม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯ ตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงการทำความร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะของกลุ่มที่ ๒

จ.สุราษฎร์ธานี

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ

นายคนองศิลป์ ชิตรกุล  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา  
เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  
ผมนายคนองศิลป์ ชิตรกุล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง ผมขอเสนอ  
ญัตติ เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงการทำความร่วมมือกัน  
จัดทำบริการสาธารณะของกลุ่มที่ ๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง  
เทศบาลตำบลบ้านส้อง (เจ้าภาพหลัก) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน  
กลุ่มที่ ๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มที่ ๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
และเทศบาลตำบลบ้านส้องได้ทำบันทึกข้อตกลงการทำความร่วมมือกัน  
จัดทำบริการสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มที่ ๒  
องค์การบริหารส่วนตำบลสาครุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับเทศบาลตำบล  
บ้านส้อง บัดนี้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มที่ ๒ องค์การ  
บริหารส่วนตำบลสาครุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้ความเห็นชอบ บันทึก  
ข้อตกลงการทำความร่วมมือจัดทำบริการสาธารณะระหว่างองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มที่ ๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับเทศบาลตำบล  
บ้านส้องดังกล่าวแล้วตามเอกสารที่ได้ส่งให้ท่านแล้วนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น  
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๐๒๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่องแนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในพื้นที่ของเราที่อยู่ในกลุ่มหรือ Cluster ที่ ๒ ซึ่งมีพื้นที่ในเขตอำเภอเวียงสระ และอำเภอใกล้เคียงอีก ๔-๕ อำเภอ ที่อยู่ใน Cluster เดียวกัน และในวันนี้อค์การบริหารส่วนตำบลสาครก็ได้ทำหนังสือมา ผมเองก็ต้องนำมาเสนอเป็นญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อขอความเห็นชอบต่อบันทึกข้อตกลงฯ นี้ ในวันข้างหน้าที่อบต.สาคร จะได้เข้าร่วมกลุ่มและนำขยะมาทิ้งได้โดยไม่ผิดระเบียบฯ

ดังนั้นกระผมจึงขอเรียนต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาต่อไปครับ  
ขอขอบคุณครับ

นายปรีชา จงจิตร์  
ประธานสภาเทศบาล  
นายสมศักดิ์ สังข์ทอง  
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายสอบถาม  
ขอเชิญครับ เชิญท่านสมศักดิ์ สังข์ทอง ครับ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมศักดิ์ สังข์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล สำหรับเรื่องการขอความเห็นชอบต่อบันทึกข้อตกลง การทำความร่วมมือจัดทำบริการสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มที่ ๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งบันทึกข้อตกลงนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านส้องของเราก็ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับหลายๆ ท้องถิ่น นะครับ วันนี้ก็จะมีเพิ่มอีกคือองค์การบริหารส่วนตำบลสาคร ซึ่งก็จะมี ปริมาณขยะประมาณ ๔-๕ ตัน ซึ่งสภาเทศบาลของเราก็ได้ให้ความ เห็นชอบไปหลายท้องถิ่นแล้ว แต่ในวันนี้ผมอยากจะทราบว่าปริมาณขยะ ที่นำมาทิ้งในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องของเราเฉลี่ยวันละประมาณกี่ตัน แล้วครับ เพราะมีหลายท้องถิ่นแล้วที่นำขยะมากำจัดที่ในเขตเทศบาลของ เรา ผมจึงอยากจะทราบตรงนี้ครับ

นายปรีชา จงจิตร์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีก  
หรือไม่ครับ จะได้ให้ท่านนายกเทศมนตรีตอบในคราวเดียวกันเลย  
ขอเชิญท่านจุฑาภรณ์ ช่วยจิตร์ ครับ

นางจุฑาภรณ์ ช่วยจิตร์  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉันนางจุฑาภรณ์ ช่วยจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันขอต่อยอดจากที่ท่านสมศักดิ์ ได้สอบถามไป เมื่อสักครู่นี้ นะคะ การที่เราแบ่งกลุ่ม Cluster แล้วให้แต่ละท้องถิ่น สามารถนำขยะมากำจัดได้ในพื้นที่ของเรา ดิฉันก็อยากจะทราบ เช่นเดียวกับท่านสมศักดิ์ว่าในขณะนี้ท้องถิ่นต่างๆ ที่นำขยะมากำจัดที่เรา ได้ประมาณวันละกี่ตันแล้ว และที่ทราบมาคือตอนนี้ขยะจากเกาะสมุยก็ นำมากำจัดที่นี่แล้ว แต่ยังคงค้างคาใจอยู่ ตอนแรกก็ว่าจะอภิปรายในวาระ อื่นๆ แต่ในเมื่อมีญัตตินี้ที่เกี่ยวข้องก็อยากจะถามเลยนะค่ะว่า ตอนนี้ทาง ผู้ประกอบการดำเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว ทั้งเรื่องขยะ การสร้าง โรงงาน ตอนแรกคือขยะไม่พอ แต่ตอนนี้ปริมาณขยะแต่ละวันก็น่าจะ เพียงพอแล้ว คือถ้ามีขยะมาเยอะกลิ่นเหม็นมันก็เยอะ นี้ก็จะเข้าฤดูฝน

แล้ว เมื่อตอนฤดูแล้งก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาสักเท่าไร แต่นี้ก็เข้าฤดูฝนมาแล้ว ก็ขอควบคุมกลิ่นไม่อยู่อีก ก็ขอฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านนายกเทศมนตรี ให้ท่านช่วยสอบถามไปยังผู้ประกอบการว่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนมาเมื่อไร จะได้บอกชาวบ้านได้ คือไม่ใช่จะขัดขวางไม่ให้สร้างนะคะ แต่ชาวบ้านจะได้มีความหวัง ปัญหาจะได้มีทางแก้ และอะไรๆ ก็ดีขึ้นหลายๆ อย่างค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล  
ที่ประชุม

ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีก ขอเชิญครับ

ไม่มี

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

ถ้าไม่มี ผมขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบข้อซักถามครับ

นายคนองศิลป์ ชิตรกุล  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านสมศักดิ์ และท่านจุฑาภรณ์ ที่ได้มีการอภิปรายสอบถามมา

ณ ขณะนี้ปริมาณขยะที่นำมากำจัดที่นี้ก็ยังคงปริมาณเดิมๆ อยู่ถ้าไม่รวมกับขยะจากเกาะสมุย คือประมาณ ๗๐-๘๐ ตัน/วัน แต่ถ้าจะนับรวมกับขยะเกาะสมุยก็คงจะนับยากหน่อย เพราะขยะของเกาะสมุยมาเป็นครั้งเป็นคราว อาจจะเป็นเดือนหนึ่งเข้ามา ๒-๓ ครั้ง เพราะขั้นตอนการนำขยะมาก่อนข้างจะเยอะหน่อย จากการบรรจุขยะจากเกาะสมุยมาทำเรือเกาะสมุย จากทำเรือเกาะสมุยขนส่งมาทำเรือกาญจนดิษฐ์ แล้วจึงขนส่งต่อมาที่นี้ ก็หลายขั้นตอนการขนส่งอยู่ แต่ถ้าโดยรวมแล้ว ถ้าคิดเฉลี่ยต่อวันก็น่าจะเกิน ๒๐๐ ตัน/วัน ก็ถือว่ามากหรือไม่ ถ้าในความต้องการของผู้ประกอบการก็คงจะไม่มาก และช่วงนี้ทางผู้ประกอบการกำลังวิ่งเรื่องการขออนุญาตสร้างโรงงานอยู่ ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องทำประชาคมใหม่หรือไม่ เพราะถ้าเป็นลักษณะของเหมืองแร่ที่จะต้องทำประชาคมใหม่ โรงงานขยะผมก็คิดว่าน่าจะต้องทำประชาคมใหม่เช่นกัน

ส่วนที่ทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในเขต Cluster ของเรา ไม่ว่าจะอำเภอพระแสง อำเภอชัยบุรี ยังไม่นำมาทิ้งเลยครับ เพียงแต่ทำ MOU ไว้อย่างเดียว ถ้านำขยะมาทิ้งจริงเมื่อไหร่ ผมคิดว่าในเรื่องของโรงงานน่าจะเดินได้เร็วกว่านี้ ทางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในระดับบนเขาต้องให้ปริมาณขยะหรือวัตถุดิบได้ถึงจำนวนที่กำหนดไว้ เขาถึงจะอนุญาตได้ดำเนินการได้ ฉะนั้นการทำ MOU ก็เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่จะนำไปเสนอไปทางจังหวัดฯ ว่าบ่อขยะแห่งนี้มีปริมาณขยะที่นำมาทิ้งจำนวนกี่ตันสามารถที่จะตั้งโรงงานได้ ผมเองก็ลุ้นอยู่ครับ อย่างที่ท่านจุฑาภรณ์กล่าวว่าฤดูฝนเข้ามาถึงแล้ว เพราะเมื่อฝนตกเยอะการควบคุมปัญหาเรื่องกลิ่นก็มักจะเอาไม่ค่อยอยู่ แต่ที่ผ่านมามาตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๒ นี้ผมไม่ค่อยจะได้ยินว่าเหม็น แต่ถ้าช่วงฤดูฝนที่ผ่านมามาถ้าขับรถผ่านตั้งแต่สี่แยกบ้านสองเหนือ สามแยกห้วยมะนาว ถ้าเปิดกระจกรถ บางทีได้กลิ่น

เลยครับ ผมเองก็เห็นใจ แต่ว่าเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้ว ผมก็ต้องฝากบอกพี่น้องนะครับ ต้องทำใจว่าเมื่อเอามาได้ตรงนี้แล้ว จะผลักไปไว้ที่ไหนก็ไม่ทราบก็ต้องทำใจ แต่ถ้าโรงงานเกิดขึ้นซ้ำเรื่องกลิ่นเหม็นก็ต้องทนกันนานหน่อย แต่ถ้าเกิดขึ้นเร็วกลิ่นอาจจะหมดแต่เรื่องมลภาวะอื่นก็ค่อนข้างกันนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล  
นายธีรพงศ์ นี้อ่อน  
ปลัดเทศบาล

ขอบคุณครับ ในเรื่องนี้เพื่อให้ได้รายละเอียดเพิ่มเติม ผมอยากจะขอเชิญท่านปลัดเทศบาล หรือท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงเพิ่มเติมครับ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายธีรพงศ์ นี้อ่อน ปลัดเทศบาล ผมขอเรียนเพิ่มเติมจากท่านนายกเทศมนตรี เนื่องจากผมได้รับการประสานงานจากฝ่ายวิชาการของบริษัทลัคกี้คลีนฯ นะครับ ว่าในขั้นตอนของดำเนินการแปรรูปจากขยะไปเป็นพลังงานไฟฟ้า มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรบ้าง จึงอยากจะเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ทราบว่า ในตอนนี้ที่ชะงักไปช่วงหนึ่ง เนื่องจากในการแปรรูปจากขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ของทั้งประเทศต้องมีผู้รับซื้อ นั่นคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งในรอบที่แล้วเขาจัดให้กับการแปรรูปจากขยะไปเป็นไฟฟ้าได้มา ๔๐๐ เมกกะวัตต์ ตอนนั้นโคเวต้าถูกจัดสรรไปกับบริษัทฯ ต่างๆ หมดแล้ว แต่ตอนนี้รัฐบาลก็ได้จัดสรรโควตามาอีก ๔๐๐ เมกกะวัตต์ พอจัดมารอบนี้ทางบริษัทลัคกี้คลีนฯ ก็มองเห็นว่าถ้าไม่เร่งดำเนินการในช่วงนี้หน่วยงานอื่นก็จะได้ไปหมดอีก ก็อาจจะทำให้โควตาหมดของเราตกค้างไม่ได้อีก ทางฝ่ายวิชาการของบริษัทลัคกี้คลีนฯ ก็โทร.มาแจ้งว่าจะเร่งรีบดำเนินการขออนุญาตจัดทำเอกสาร เอกสารเรื่องแรกที่ต้องทำตามข้อกำหนดคือเรื่องผังเมือง ซึ่งก็ได้โทร.ประสานมาทางผม ผมก็ให้ผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเทศบาลตำบลบ้านส้องไป ว่าขัดกับกฎหมายผังเมืองหรือไม่ และอีกส่วนคือเรื่องประชาคมที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เรียนไปแล้ว ว่าประชาคมที่ทำไปครั้งก่อนนั้นต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาตรวจสอบว่าใช้ได้หรือไม่ ซึ่งตอนนี้บริษัทลัคกี้คลีนฯ ก็กำลังดำเนินการอยู่

ส่วนเรื่องขยะถ้าถามว่าเพียงพอแล้วหรือไม่ ข้อมูลตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ท่านนายกเทศมนตรีได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่ครับ ว่าตอนนี้ขยะของเกาะสมุยที่ทำ MOU อนุมัติไปว่าปริมาณขยะจากเกาะสมุยเฉลี่ย ๑๖๐-๑๘๐ ตัน/วัน ตอนนี้อยู่ที่ ๑๕๒ ตัน/วัน ถ้าผมจำไม่ผิด แต่ถามว่ามาทั้งหมดจริงๆ อยู่ที่ ๖๐-๘๐ ตัน/วัน แต่ถ้าเอาเอกสารหลักฐานมาดู จำนวนรวมทั้งขยะจากเกาะสมุยด้วย ก็ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตัน/วัน ก็มีเอกสารหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เพราะโรงไฟฟ้าต้องมีปริมาณขยะ ๓๐๐ ตัน/วัน จึงเป็นที่มาที่ตอนนี้ทางฝ่ายวิชาการของบริษัทลัคกี้คลีนฯ เขาต้องรีบดำเนินการจัดทำเอกสาร ถ้าจำไม่ผิดหลักฐานเดิมที่ทางบริษัทลัคกี้คลีนฯ ต้องดำเนินการ

ทำกับเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประมาณ ๑๒ รายการ ทั้งเรื่องฝังเมือง หรืออะไรต่างๆ พอตรงนั้นเสร็จหมด ก็นำมาเข้าสภาเทศบาลตำบลบ้านส้อง เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ในนั้นจะมีให้ตรวจสอบว่าถ้ามีโรงงานจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้เท่าไร และเทศบาลตำบลบ้านส้องจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง จะมีรายละเอียดทั้งหมดก่อนที่จะนำเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทย เอกสารจะเยอะมากครับ สำหรับตอนนี้ก็ขอเรียนให้ทราบว่าทางฝ่ายวิชาการของบริษัทฯ กำลังรับดำเนินการที่จะขออนุญาตแปรรูปเป็นพลังงาน และหลังจากขั้นตอนเหล่านั้นเสร็จหมดก็จะเข้าสู่กระบวนการของสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ในขั้นตอนการทำบันทึกความร่วมมือระหว่างเอกชนกับเทศบาล ในการดำเนินการธุรกิจแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า แต่เทศบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่นมีมูลค่าการลงทุนเป็นศูนย์ การลงทุนอยู่ที่ฝ่ายเอกชนทั้งหมด แต่ผลประโยชน์ของเราคือขอระยะที่เรานำไปกำจัดทางบริษัทฯ จะต้องนำกำไรส่วนนั้นมาลดหย่อนให้เราและทุกท้องถิ่นที่นำขยะมาทิ้งที่เราจะได้เช่นกัน และตามบันทึกความร่วมมือ (MOU) นี้ ผู้ร่างคือสำนักงานอัยการสูงสุด จะทำายกร่างมาเพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้อนุมัติอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็คงต้องใช้ระยะเวลาเร็วที่สุดผมคิดว่าสองปีก็น่าจะแล้วเสร็จ ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ยากกว่าจะได้มา กว่าเอกสารตัวนี้จะเข้ามาในสภาฯ ก็คงจะไปช่วงประมาณปี ๒๕๖๓ เมื่อผ่านขั้นตอนของสภาเทศบาลพิจารณาแล้ว ก็ไปจังหวัด ไปพลังงาน และกระทรวงมหาดไทย ผมว่าขั้นตอนเหล่านี้น่าจะใช้เวลาประมาณสองปีครึ่งจึงจะแล้วเสร็จ ผมขอแนะนำเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบเพียงเท่านี้ครับ

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ก็ได้รับทราบเพิ่มเติมแล้วนะครับ อย่างที่ผมได้เคยเรียนให้ท่านทราบแล้วว่าหน่วยงานราชการจะให้ทำอะไรรวดเร็วเหมือนเอกชนนี่ค่อนข้างลำบากครับ ทั้งบริษัทฯ เองเขาก็ต้องไปผลิตไฟฟ้าแล้วต้องนำไปขายให้กับการไฟฟ้าฯ ทีนี้เมื่อจัดสรรโควตามาจำนวนจำกัด ผู้ประกอบการรายใดไปยื่นก่อน รายใดไปยื่นทีหลัง เงื่อนไขอยู่ที่ตรงนั้นนะครับ ตามที่ท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจงไป

ท่านมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ด้วยความเป็นจริงนะครับ ผมว่าทางบริษัทฯ เองก็เร่งรีบนะครับ เพราะเข้าไปก็เกิดปัญหา และเราเองก็อย่างที่ท่านนายกเทศมนตรีได้กล่าวไปว่าเมื่อนำมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วเราจะผลัดไปตรงไหนได้ครับ เพราะเมื่อก่อนนี้เรารับมา แต่เมื่อรับมาแล้วจะผลัดออกมันก็ยากครับ ก็ช่วยกันอธิบายกับชาวบ้านนะครับว่าขอให้ออดทนอีกสักนิด

ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม มีอีกหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี



นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

ผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นชอบบันทึกข้อตกลงการทำความร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมูลฝอย ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Clusters) เดียวกัน ระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านส้อง (เจ้าภาพหลัก) กับ องค์กรบริหารส่วนตำบลสาकु โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๙ เสียง  
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง  
ประธานสภาฯ งดออกเสียง

## ๕.๒ ขอความเห็นชอบการขอใช้อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านส้อง

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ

นายคนองศิลป์ ชิตรกุล  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง การขอใช้อาคารตลาดกลางเทศบาลตำบลบ้านส้อง เนื่องจากนายประจวบ บุญประกอบ อายุ ๕๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๐๔/๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ขอใช้อาคารตลาดกลางเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่รับซื้อทุเรียนจากเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง และตำบลใกล้เคียง ซึ่งมีกำหนดระยะเวลา ๘ เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงของเทศบาลดังนี้

๑. ยินดีชำระเงินค่าใช้อาคารเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

- ๑.๑ ค่าน้ำ ค่าไฟ ตามความสิ้นเปลือง
- ๑.๒ ค่าบำรุงอาคารสถานที่ที่ขอใช้
- ๑.๓ ค่าอื่นตามที่เทศบาลตำบลบ้านส้องกำหนด

๒. ยินดีชดใช้ความเสียหายและจัดการซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ขอใช้หากได้รับความเสียหายและปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการผิดระเบียบยินดีให้บอกเลิกการใช้อาคารสถานที่ที่ขอใช้ได้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๒ + ให้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุดังวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้การบังคับสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุดังวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ แล้วแต่กรณีรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่

เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของ รัฐยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมี กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้ บังคับ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม) ถึงปัจจุบัน หมวด ๔ เบ็ดเตล็ด ข้อ ๑๕๕ การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิ ใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นนั้น

กระผมเห็นว่า การขอใช้อาคารก็เช่นเดียวกับทุกๆ ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการได้มายื่นขอใช้ และเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อเกษตรกรพี่น้อง ประชาชนของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวสวนทุเรียนจะได้รับผลประโยชน์ ในเรื่องของการได้ขายตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางก็เป็นการ ประหยัดเวลาในการที่จะไปส่งที่ไกลๆ ร่นระยะในการเดินทาง ลดต้นทุน และความเสียหายให้กับพี่น้องเกษตรกร จึงเห็นว่ามี ความจำเป็นและขอเสนอ เรื่องดังกล่าวให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอใช้อาคาร อเนกประสงค์ของเทศบาลต่อไปครับ

จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดพิจารณา ขอขอบคุณครับ

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล  
นายเสน่ห์ ศรีระวิ  
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายสอบถาม  
ขอเชิญครับ เชิญท่านเสน่ห์ ศรีระวิ ครับ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายเสน่ห์ ศรีระวิ สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องการขอใช้ตลาดกลางของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ที่นายประจวบ บุญประกอบ แจ้งความประสงค์มานั้น จากที่ท่าน นายเทศมนตรีชี้แจงข้อตกลงที่นายประจวบ บุญประกอบ จะต้องทำตาม เงื่อนไข ทั้ง ๓ ข้อที่ทำบันทึกไว้ก็เป็นเรื่องสำคัญ ในส่วนหนึ่งผมถือว่า พี่น้องชาวเกษตรกรก็ได้รับผลประโยชน์ ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราในตลาดกลาง สินค้าเพื่อการเกษตรตรงนี้ เพื่อช่วยพยุงราคาสินค้าให้พี่น้องในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านส้อง แต่ไม่ทราบว่าอาคารตลาดกลางเรามีอยู่สองหลัง หลัง หนึ่งเป็นอาคารตลาดกลางยางพารา ในช่วงนี้ตลาดกลางยางพารา ไม่ทราบว่ายังเปิดกิจการอยู่หรือไม่ แต่ผมถือว่าประเด็นที่นายประจวบ ขอใช้น่าจะเป็นอาคารหลังเดียว อยากจะทราบว่าอีกอาคารเราจะ ดำเนินการอย่างไร ถ้าในประเด็นที่นายประจวบ ขอใช้อาคารหลังเดียว บางทีอาจจะมีผู้ประกอบการรายอื่นมาขอใช้อาคารอีกหลังที่เหลือได้ด้วย ครับ

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล  
นายเสกสรรค์ ช่วยศรี  
สมาชิกสภาเทศบาล

มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายสอบถามเพิ่มเติมครับ  
เชิญท่านเสกสรรค์ ช่วยศรี ครับ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายเสกสรรค์ ช่วยศรี สมาชิกสภาเทศบาล สำหรับญัตตินี้ในส่วนของคำบำรุงอาคารสถานที่ ที่ขอใช้นั้นยังไม่ได้ระบุจำนวนเงินว่าเท่าไร อยากให้ชัดเจนตรงนี้ครับ และเรื่องของอาคารที่ท่านเสน่ห์ได้กล่าวไปครับ ต้องระบุให้ชัดเจนครับว่า

อาคารใด เพราะแบบนี้มองเป็นการเหมารวมไปทั้งอาคารตลาดกลางของเทศบาล ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสิ้นเปลือง นี่ก็เป็นไปตามปริมาณการใช้จริง ส่วนค่าอื่นๆ ตามที่เทศบาลตำบลบ้านส้องกำหนด นี่ก็ไม่ได้กำหนดมาว่าเป็นค่าอะไร จำนวนเท่าไร ค่าบำรุงอาคารสถานที่นี้ก็ได้ระบุมาว่าเดือนละเท่าไร ครั้งละเท่าไร หรือเหมารวมเท่าไร ก็อยากให้มี ความชัดเจนเพิ่มขึ้นสักนิดนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านสมศักดิ์ สังข์ทอง ครับ

นายสมศักดิ์ สังข์ทอง  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมศักดิ์ สังข์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล ในญัตติที่นายประจวบ บุญประกอบ ขอให้ตลาดกลางเทศบาลตำบลบ้านส้อง เพื่อรับซื้อทุเรียนนั้น สำหรับนายประจวบ บุญประกอบ นั้นเท่าที่ผ่านมา ผมจำได้ว่ามาขอใช้สถานที่ตลาดกลางในการรับซื้อทุเรียน ในปีนี้เป็นปีที่สามแล้ว ปีที่แล้วก็ขอใช้และสภาเทศบาลก็เห็นชอบให้ใช้ และผมจำได้ว่าค่าบำรุงอาคารสถานที่เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) แต่ปีนี้ไม่ได้ระบุมา และก็ไม่ได้ระบุว่าจะใช้แค่อาคารเดียวหรือทั้งสองอาคาร อย่างปีที่แล้วก็ขอใช้แค่อาคารเดียว เพราะอีกอาคารใช้เป็นตลาดกลางยางพาราอยู่ แต่ตอนนี้ปรากฏว่าตลาดกลางยางพาราก็หยุดกิจการอยู่ เนื่องจากปริมาณผลผลิตน้อย ดำเนินการไปก็ไม่คุ้มค่า ดังนั้นอาคารก็ว่าง ดังนั้นผมจึงอยากจะขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยชี้แจงด้วยครับว่า นายประจวบ บุญประกอบ ขอใช้เพียงอาคารเดียวหรือทั้งสองอาคาร และอีกอย่างหนึ่งก็คือค่าบำรุงอาคารสถานที่ ก็ยังไม่ได้ระบุ ค่าอื่นๆ ตามที่เทศบาลตำบลบ้านส้องกำหนด ก็น่าจะเป็นค่าซ่อมแซมความชำรุดเสียหายอันเกิดจากการดำเนินกิจการ แต่ถ้าได้ระบุไว้ก็จะดีครับ ขอขอบคุณครับ

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ คือที่จริงแล้วเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติมา ท่านก็สรุปลงท้ายว่าขอใช้อาคารอเนกประสงค์ คือเรามีอาคารตลาดกลาง และอาคารอเนกประสงค์นะครับ อย่างที่ท่านเสนอหรืออภิปรายครับ คืออาคารตลาดกลางนั้นเราใช้รับซื้อยางพารา ส่วนอาคารอเนกประสงค์เราก็ใช้ทั่วไป แต่ทางนายประจวบ บุญประกอบ ที่ขอใช้มาเมื่อปีที่แล้ว คืออาคารอเนกประสงค์ แต่มาปีนี้ในญัตติรวมว่าเป็นตลาดกลาง และจากที่ท่านนายกเทศมนตรีแถลงมาเมื่อสักครู่นี้เป็นการขอใช้อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งท่านสมาชิกสภาฯ ก็อยากจะทราบว่าจะอย่างไร ส่วนเรื่องค่าบำรุง ค่าใช้จ่ายอะไรนั้น ผมขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ

นายคนองศิลป์ ชิตรกุล  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จริงๆ แล้วผมก็อยากจะให้เขาขอใช้มาทั้งสองอาคารครับ แต่ติดที่ตลาดกลางยางพาราก็ยังไม่ได้ขอยกเลิกการใช้ ถ้าเราไปให้นายประจวบ บุญประกอบใช้อีก ก็จะเป็นการให้ใช้ซ้ำซ้อนกัน จึงให้ขอใช้ตลาดกลางเทศบาลตำบลบ้านส้อง ส่วนใน

เรื่องของคำดำเนินการ การขอใช้อาคาร ท่านประธานสภาฯ ครับ ผมอยากจะขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอว่าเราควรจะยื่นข้อเสนอมูลค่าเท่าไร ผมอยากจะให้สภาเทศบาลลงมติให้เป็นเอกฉันท์ไปเลยครับ แต่โดยความเป็นจริง ตลาดกลางยางพาราในขณะนี้เขาไม่ใช่แล้ว แต่ถ้าโดยความถูกต้องเขาไม่ใช่แล้วก็จริง แต่ก็ยังมีพันธะสัญญากันอยู่ในการขอใช้ ถ้าอยากให้เรียบร้อยเราจะต้องประสานกับประธานตลาดกลางยางพาราให้ทำหนังสือแจ้งยกเลิกนะครับ

ในเรื่องของอาคารทั้งสองอาคารนั้น ในปีที่แล้วถึงแม้ตลาดกลางยางพารายังดำเนินการอยู่แต่มีน้อย แผลงรับซื้อทุเรียนก็ใช้พื้นที่เข้ามาในอาคารตลาดกลางยางพาราด้วย เพราะยางพาราเรามีน้อย แต่มาวันนี้ตลาดกลางยางพาราหยุดกิจการ ไม่ได้ดำเนินการ ทางแผนทุเรียนก็ต้องใช้ควบคู่กันอยู่ดี ดังนั้นผมจึงขอฝากท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ว่าในเรื่องคำบำรุงอาคารสถานที่ เพื่อความเหมาะสมผมคิดว่าเราน่าจะยื่นข้อเสนอจำนวนเท่าไร ถ้าหากสภาเห็นชอบให้ใช้นะครับ ผมคิดว่าท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านคงจะเข้าใจนะครับ ขอบคุณครับ

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ท่านนายกเทศมนตรีก็เสนอขอให้สภาเทศบาลกำหนดคำบำรุงอาคารสถานที่ในวงเงินเท่าไร และมีอะไรบ้างที่สมควรจะต้องแก้ไข เพิ่มเติม ท่านนายกเทศมนตรีอยากจะให้สภาเทศบาลเป็นผู้กำหนดเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน และอาคารอีกอาคารตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ สอบถามนั้น ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้ชี้แจงแล้วว่ายังติดอยู่กับการขอใช้ของตลาดกลางยางพารา เขายังไม่ได้ขอยกเลิกการใช้ ซึ่งตรงนั้นเทศบาลก็คงจะประสานงานต่อไปว่าจะดำเนินการยกเลิกหรือไม่ อย่างไร ก็ให้เขาแจ้งมา

ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ผมขอให้ท่านเสนอแนะครับว่าจะยื่นข้อเสนอคำบำรุงอาคารสถานที่อย่างไร ขอเชิญท่านพยุช นรินทร์ ครับ

นายพยุช นรินทร์  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายพยุช นรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมเองในฐานะที่เคยยกมือเห็นชอบให้ใช้ตลาดกลางไปเมื่อครั้งก่อน แต่มาวันนี้ข้อมูลไม่ได้ละเอียดชัดเจนเช่นเดิม ดังนั้นผมอยากจะขอรายละเอียดสัญญาเดิมนะครับ ว่าเคยชำระค่าบำรุงไว้ในอัตราใด และถ้าใช้ทั้งสองหลังจะควรจะเป็นอัตราเท่าใด ไม่ใช่จะเป็นการเรียกร้องเกินไปจนเป็นเหตุให้เขาไม่มีกำไร ให้เป็นความเหมาะสมและพี่น้องประชาชนเข้าใจได้ว่าสร้างมาแล้วใช้ประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านทวีป ศรีโชติ ครับ

นายทวีป ศรีโชติ  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายทวีป ศรีโชติ สมาชิกสภาเทศบาล การที่เราจะกำหนดโดยที่ไม่มีผู้ขอใช้มาร่วมรับฟังด้วยเราคง

จะไม่สามารถกระทำได้นะครับ เพราะเราไม่ทราบว่าเมื่อสภา กำหนดไปแล้ว ผู้ขอใช้จะยอมรับเงื่อนไขได้หรือไม่ ผมก็อยากจะให้ผู้ประกอบการที่ขอใช้อาคารนี้มาอยู่ด้วยจะเป็นการดีกว่า และจะได้ทำการตกลงกันตามที่สมควร ขอบขอบคุณครับ

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล  
นายสมศักดิ์ สังข์ทอง  
สมาชิกสภาเทศบาล

เชิญท่านสมศักดิ์ สังข์ทอง ครับ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมศักดิ์ สังข์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล ในเรื่องญัตตินี้ผมว่าไม่น่าจะยากนะครับ เกี่ยวกับค่าบำรุงอาคารสถานที่ไม่ทราบว่าทางนายประจวบ บุญประกอบ ได้แจ้งไว้บ้างแล้วหรือไม่ครับว่าเขายินดีจะให้ในอัตราเท่าใด ไม่ทราบว่าได้ประสานงานกับใครไว้บ้างหรือไม่ อย่างเช่นปีที่แล้วเขาก็เสนอมาให้ในอัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) แล้วเรื่องข้อตกลงอย่างข้อที่ ๒ ยินดีขอใช้ความเสียหายและจัดการซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ขอใช้หากได้รับความเสียหาย นี้ก็ระบุไว้ชัดเจนแล้ว ซึ่งผมคิดว่าไม่ยากครับ น่าจะพิจารณาแล้วเสร็จได้เลยในวันนี้ ผมอยากจะทราบว่าเขาได้แจ้งไว้แล้วบ้างหรือไม่ครับว่าจะจ่ายเป็นค่าบำรุงอาคารสถานที่จำนวนเงินเท่าไรครับ

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ คืออย่างนี้ครับท่านสมาชิกสภาฯ ครับ เดี่ยวผมจะขอให้ท่านปลัดเทศบาลชี้แจงในเรื่องของปีที่แล้วนะครับ ว่าเขาให้เป็นค่าบำรุงเราเท่าไร ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลครับ

นายธีรพงศ์ เนื่ออ่อน  
ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายธีรพงศ์ เนื่ออ่อน ปลัดเทศบาล ผมขอเรียนรายละเอียดในการขอใช้อาคารสถานที่ตามระเบียบข้อกฎหมายก่อนนะครับ ว่ามีขั้นตอนอย่างไร

กฎหมายเกี่ยวกับการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น กฎหมายนี้ไม่ได้ถูกยกเลิกนะครับ เพียงแต่ว่ามีกฎหมายอื่นมา และในปีที่แล้วเราไม่ได้ใช้กฎหมายฉบับนี้มาเกี่ยวข้อง เพียงแต่ว่าท่านนายกเทศมนตรีได้แจ้งให้สภาเทศบาลทราบ แต่มาปีนี้เราต้องกลับไปใช้กฎหมายเดิมซึ่งเราต้องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ซึ่งข้อกฎหมายเดิมนั้นบอกว่าการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ซึ่งผู้ที่ขอใช้เขาก็ได้ยื่นเงื่อนไขมาเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าบำรุงอาคารสถานที่ ค่าอื่นๆ ที่เทศบาลกำหนด การขอใช้ความเสียหายและการซ่อมแซมอาคารที่ขอใช้หากได้รับความเสียหาย หรือถ้าหากเทศบาลจะกำหนดเงื่อนไขขึ้นมาใหม่เขาก็ยินดีที่จะปฏิบัติ ถ้าหากเราดูตามหนังสือฉบับนี้ ขั้นตอนนี้ท่านนายกเทศมนตรีจึงนำเรื่องนี้มาขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลเป็นขั้นตอนแรก สำหรับขั้นตอนที่สอง การกำหนดเงื่อนไขต่างๆ สภาเทศบาลจะกำหนดเงื่อนไข หรือข้อใดเพิ่มเติมขึ้นมาเช่น รายละเอียดของค่าบำรุงอาคารสถานที่ ตามที่ท่าน

นายกเทศมนตรีเสนอให้สภาเทศบาลกำหนดนั้น ผมก็เห็นดีครับ ซึ่งก็แล้วแต่อำนาจของสภาเทศบาลท่านจะเป็นผู้กำหนดหรือมอบอำนาจให้นายกเทศมนตรีหรือใครเป็นผู้ดำเนินการก็เป็นสิทธิของสภา ครับ แต่ว่าต้องผ่านขั้นตอนของสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบการขอใช้ก่อน นั่นคือหลักการ ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีก็เสนอหลักการมาเช่นนั้น คือท่านนายกเทศมนตรีท่านจะต้องเห็นด้วยก่อนท่านจึงนำเสนอญัตติต่อสภา เพื่อพิจารณา ถ้าหากท่านไม่เห็นด้วยท่านก็ไม่นำเรื่องนี้มาเสนอ โดยมีเหตุผลในเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางและเรื่องอื่นๆ ตามที่ท่านได้แถลงไปเมื่อสักครู่ ดังนั้นสภาเทศบาลเห็นชอบด้วยหรือไม่ ถ้าเห็นชอบก็ขอให้กำหนดเงื่อนไขขึ้นมา เช่น ต้องชำระเงินค่าบำรุงอาคารสถานที่จำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใด และเมื่อเสร็จจากขั้นตอนที่สภาเทศบาลเห็นชอบแล้ว ทางเทศบาลก็แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งทำกร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างเทศบาล กับผู้ประกอบการ ซึ่งเราก็ทำทุกครั้งเพียงแต่ว่าผมไม่ได้นำมาแสดงให้ท่านดูในวันนี้ ซึ่งก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่สภาเทศบาลกำหนดทุกครั้ง อย่างเช่นปีที่แล้วสภาฯ กำหนดไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) นอกจากนั้นเราก็ลงรายละเอียดไว้เยอะมาก และมีอยู่ข้อหนึ่งระบุว่าถ้าหากเทศบาลมีความจำเป็นต้องใช้อาคารหลังนี้อ่างถูกเงินด้วยเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล เราก็สามารถสงวนสิทธิที่จะเข้าไปใช้ได้ เพราะถือว่าทรัพย์สินส่วนนี้เป็นของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล

ดังนั้นท่านสมาชิกสภาฯ ก็คงจะเข้าใจในรายละเอียดนะครับ ขั้นตอนแรกท่านเห็นชอบหรือไม่ตามญัตติที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอเข้ามา ขั้นที่สองเมื่อเห็นชอบท่านต้องกำหนดเงื่อนไขในนามของสภาเทศบาลเรื่องค่าบำรุง การใช้อาคารระยะเวลา ๘ เดือน ควรจะเป็นอัตราเท่าใดท่านกำหนดมา และหลังจากนั้นท่านนายกเทศมนตรีก็จะนำเงื่อนไขของท่านไปเจรจากับผู้ประกอบการ และทำบันทึกข้อตกลงกัน ขอนำเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านเสนอห์ ศรีระวี ครับ

นายเสนอห์ ศรีระวี  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายเสนอห์ ศรีระวี สมาชิกสภาเทศบาล ประเด็นสำคัญในเรื่องการขอใช้อาคารเอนกประสงค์เพื่อใช้รับซื้อพืชผลทางการเกษตรตรงนี้ ผมก็พิจารณาแล้วตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงมา ตลาดกลางยางพาราเราไม่ทราบว่าเราจะยังคงดำเนินกิจการอยู่หรือไม่ แต่ในประเด็นที่สำคัญให้เพื่อนสมาชิกสภาฯ ได้เข้าใจว่าที่ผ่านมาเราให้แผงทุเรียนเข้าดำเนินการนับเป็นปี เพราะพ่อก้าวที่มากำหนดการเขาดำเนินการโดยตลอด ไม่ใช่แค่ผลผลิตของอำเภอเวียงสระแต่เพียงอย่างเดียว แต่มาจากหลายๆ อำเภอ แม้แต่อำเภอสิชล นครศรีธรรมราช ก็มาที่นี้เช่นกัน แต่ในประเด็นที่สำคัญวันนี้ถ้าเห็นชอบไป เรื่องค่าบำรุง ตามที่เขาเคยให้จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ถ้าท่าน

สมาชิกสภาฯ คิดว่าควรที่จะเพิ่มก็อยู่ในดุลยพินิจของสภาเทศบาลครับ และผมก็คิดว่าควรให้ท่านนายกเทศมนตรีนำไปดำเนินการต่อในส่วนนี้ ผมยังคิดว่าท่านสมาชิกสภาฯ อาจจะไม่แน่ใจอยู่ในเรื่องนี้ คืออาคารเดียว ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ถ้าวันนี้ตลาดกลางยางพาราเขาไม่ดำเนินกิจการ ท่านคิดว่าเราน่าจะยื่นเสนอจำนวนเท่าใดดีครับ

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ตามที่ผมได้เคยหารือกับท่านปลัดเทศบาล เรื่องในปีที่ผ่านมา มาเขาเคยให้เราปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท และมาปีนี้เขาก็ขอใช้อีก แต่ขอใช้อาคารอเนกประสงค์นะครับ ไม่ใช่ขอใช้อาคารตลาดกลางที่ใช้รับซื้อยางพารา นี่เป็นเรื่องหนึ่ง และในวันนี้ที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้ และเมื่อเห็นชอบแล้ว ขอให้สภาเทศบาลกำหนดโดยจะใช้หลักเกณฑ์เก่าหรือเสนอใหม่ก็ได้ หรือว่าเห็นว่าเรื่องนี้ให้นายกเทศมนตรีรับไปดำเนินการก็ให้เป็นอำนาจของสภาฯ ในการตัดสินใจนะครับ ผมขอชี้แจงตามนั้นท่านจะได้พิจารณาถูกและผมก็จะได้ขอมติที่ประชุมได้ถูก คือ ข้อแรกผมจะขอมติว่าท่านให้ความเห็นชอบให้ใช้อาคารหรือไม่ และถ้าเห็นชอบแล้วผมก็จะขอมติต่อไปว่าสภาฯ จะให้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร

ท่านนายกเทศมนตรีมีอะไรจะเพิ่มเติม ผมขอเชิญครับ

นายคนองศิลป์ ชิตกรกุล  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ครับอย่างที่ท่านปลัดเทศบาลได้นำเรียนนะครับว่า ในขั้นตอนแรกขอให้สภาฯ พิจารณาว่าจะเห็นชอบให้ใช้หรือไม่ และในขั้นตอนที่สองผมขอให้ท่านกำหนดมาเลยครับว่าจะให้เสนอค่าบำรุงเท่าใด ก็หมื่น ก็แสน แต่ว่าให้ดำเนินการไปด้วยกันได้ เพราะในขั้นตอนที่สอง ไม่ใช่เมื่อเรากำหนดไป ๒๐๐,๐๐๐ บาท แล้วจะจบลงที่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เราต้องเรียกผู้ประกอบการมาเจรจา หรือต่อรองได้ อย่างที่ท่านพูดกล่าวว่าถ้าแพงเกินไป ผู้ประกอบการก็อยู่ไม่ได้แล้วจะไปบีบราคากับเกษตรกรอีก แต่ถ้าเราจะให้อยู่ด้วยกันได้ ผมเชื่อว่าอาคารนี้อีก ๑๐ ปีไปข้างหน้า สมมติเราใช้งบประมาณก่อสร้างไป ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คຸ້ມທຸນຮັບ ສາມາດກັບເງິນເຂົ້າຄັ້ງຂອງเทศบาลได้ เพราะผมเชื่อว่าถ้าเป็นของเอกชนแพงกว่านี้แน่ เราถือว่าเราทำเพื่อพี่น้องประชาชนด้วยไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัว ให้ความสำคัญกับส่วนรวม ก็อยากจะนำเรียนผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังเพื่อนสมาชิกสภาฯ ด้วยนะครับว่าเห็นชอบในญัตตินี้หรือไม่ และเมื่อเห็นชอบแล้วก็จะเป็นอีกวาระหนึ่งที่จะต้องกำหนดเงื่อนไข ซึ่งตรงนั้นเราสามารถหารือกันได้กับผู้ประกอบการ แต่วันนี้ผมอยากให้ท่านนำตัวเลขสวยๆ กลมๆ มาเสนอในเรื่องของการประสานงานผมก็ประสานได้ ท่านปลัดก็ประสานได้ แต่ขออย่าให้น้อยเกินไปนะครับ ไม่ใช่ว่าจะเคยได้ ๕๐,๐๐๐ บาท ก็ตั้ง ๕๐,๐๐๐ อยู่อย่างนั้น ท่านจะเสนอไป ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ๑๕๐,๐๐๐ บาทก็ได้ เขาค่อยต่อรองเอาเอง นี่ผมให้แนวคิดไว้นะครับ แต่

ถ้าหนักเกินไปเขาก็ลำบากใจ แต่ว่าคุยกันได้ครับ เพราะเราทุกคนก็เข้ามา  
ทำหน้าที่ให้พี่น้องประชาชน ผมขอขอบคุณครับ

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านพยุช นรินทร์ ครับ

นายพยุช นรินทร์  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายพยุช นรินทร์  
สมาชิกสภาเทศบาล ความในใจผมไม่อยากจะให้เป็นมูลค่าที่สูงเกินไปครับ  
เพราะเดี๋ยวนี้เขาตั้งรับไว้เยอะครับ เพราะถ้าออกจากตลาดเราไปเท่ากับ  
เราเสียไปเลยครับปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ถ้ายื่นเสนอไป ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
และเขายินดีให้ตามนั้นก็ยินดีด้วยนะครับ ยินดีให้เขาทำที่นี้เพราะพี่น้องเรา  
มีสวนทุเรียนกันเยอะ ถึงแม้ผมจะไม่มีก็ไม่เป็นไร ถ้าช่วยให้มีแผงรับซื้ออยู่  
ใกล้ๆ ราคาทุเรียนจะได้แพงๆ แต่ว่าก็ต้องดูให้เหมาะสมด้วยนะครับ อย่า  
ไปบีบเขาเยอะ เพราะล้งทุเรียนมีเยอะแล้วนะครับ ยิ่งบนถนนเอเชียล้ง  
ทุเรียนเยอะมาก ทุกตำบลมีล้งทุเรียนทั้งนั้น ในเขตพื้นที่ผมกำลังก่อสร้าง  
อยู่ ๒ แห่ง อย่าคิดว่าเขาไม่มีที่ไปนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

ครับ สำหรับตอนนี้ผมขอปิดอภิปรายก่อนนะครับ ปิดเพื่อที่จะ  
ขอมติที่ประชุมก่อนนะครับ

ผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นชอบให้นายประจวบ  
บุญประกอบ ใช้อาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่รับซื้อทุเรียนจาก  
เกษตรกร โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๙ เสียง  
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง  
ประธานสภาฯ งดออกเสียง

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

สำหรับอีกเรื่อง ซึ่งขอให้สภาฯ กำหนดค่าบำรุงสถานที่ ขอเชิญ  
เสนอครับเชิญท่านพยุช นรินทร์ ครับ

นายพยุช นรินทร์  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมว่าขั้นตอนนี้เราน่าจะ  
ต้องเชิญผู้ประกอบการมาด้วยนะครับ

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

คืออย่างนี้นะครับ เมื่อสักครู่ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้เรียนแล้วนะครับ  
ว่าขอให้สภาฯ เสนอมาแล้วท่านจะไปเจรจาว่าเขาจะยอมรับได้หรือไม่  
และถ้าเขาขอต่อรองอย่างไร ท่านก็จะมาแจ้งพวกเรา และถ้าหากเราเห็น  
ด้วยก็จะทำได้ทำข้อตกลง และที่ผมถามก็เพื่อขอให้ท่านเสนอมานะครับ  
และอย่างที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอแนะว่าอย่าได้กำหนด ๕๐,๐๐๐  
บาท เท่าเดิม เพราะว่ารายได้จะต้องเพิ่มขึ้น ถ้าเราเอา ๕๐,๐๐๐ บาท  
ทุกปี ผู้ประกอบการก็คงจะมาแย่งกัน นี่ยกตัวอย่างนะครับ

เชิญท่านจุฑาภรณ์ ช่วยจิตร ครับ



นางจุฑาภรณ์ ช่วยจิตร  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉันนางจุฑาภรณ์ ช่วยจิตร สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันขอเสนอเป็นตัวเลขเลขณะคะ ขอเสนอให้คิด ค่าบำรุงเป็นจำนวนเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ส่วนเรื่องการเจรจาต่อรองขอมอบอำนาจให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจ เลยคะ

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ท่านจุฑาภรณ์ ช่วยจิตร เสนอมา ๑๓๐,๐๐๐ บาท ท่านอื่นจะเสนออย่างไรหรือไม่ครับ ถ้ามีการเสนอมากกว่า ๑ ท่าน ผมจะได้ขอมติที่ประชุมณะครับว่าจะเอาอย่างไร เชิญท่านทงศักดิ์ วรรณโชติ ครับ

นายทงศักดิ์ วรรณโชติ  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทงศักดิ์ วรรณโชติ สมาชิกสภาเทศบาล ผมคิดว่าถ้าเสนอค่าบำรุง เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท มันจะหนักเกินไปครับ คือผมดูในรายละเอียดที่ใช้สถานที่มา คือเขา รับชำระค่าน้ำค่าไฟ ค่าบำรุงสถานที่ และอีกข้อหนึ่ง คือ ค่าอื่นตามที่ เทศบาลตำบลบ้านส้องกำหนด ซึ่งผมคิดว่าอาคารนี้ถ้าเราเก็บไว้เปล่าๆ ก็ ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับ นี่คือหลักความเป็นจริง เราต้องดู สภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ ความเป็นอยู่ของชุมชนเราด้วย เพราะว่า ในพื้นที่เราตำบลบ้านส้อง อย่างที่ท่านพยุรกล่าวไว้ว่าสถานที่ลักษณะนี้ บ้านเรามีเยอะ แต่ถ้าเขาไปเช่าแบบชั่วคราวชั่วคราว แต่ของเราเป็น ลักษณะอาคารแบบถาวร ทีนี้ถ้าเราเก็บไว้เฉยๆ ของสิ่งใดก็ตามถ้าเรา ไม่ได้นำมาใช้ ไม่ได้หยิบยกขึ้นมาขัดถูมันจะเสื่อมโทรมเร็ว ดังนั้นผมคิดว่าอาคารทั้งสองหลังที่นายประจวบ บุญประกอบ เขาจะมาขอใช้เพื่อรับ ชื่อทุเรียน ผมคิดว่าควรจะให้ค่าบำรุงอยู่ที่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ก็พอครับ ขอขอบคุณครับ

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ผมขออธิบายเพิ่มเติมนะครับ ว่าการขอใช้อาคาร เพียงแค่หลังเดียวณะครับ ไม่ใช่ทั้งสองหลัง ทีนี้การเสนอค่าบำรุงเป็น ตัวเลขขึ้นมานั้น ตอนนี้ ท่านจุฑาภรณ์ ช่วยจิตร เสนอ ๑๓๐,๐๐๐ บาท และท่านทงศักดิ์ วรรณโชติ เสนอ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผมจึงต้องขอมติที่ ประชุมณะครับ

ท่านเสนอห์ ศรีระวิ ท่านยกมือขอเชิญครับ

นายเสนอห์ ศรีระวิ  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายเสนอห์ ศรีระวิ ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอมา ผมคิดว่าเราควรจะเสนอจำนวนเงิน ค่าบำรุง จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท แต่อำนาจในการเจรจาเขาจะต่อรอง ราคาอย่างไร ให้เป็นอำนาจของท่านนายกเทศมนตรีตัดสินใจ ทั้งนี้ต้องไม่ น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาทนะครับ ผมคิดว่าจำนวนที่เราตั้งไว้ ๑๓๐,๐๐๐ บาท มันคงจะต้องถูกต่อรองลงแน่นอน เพราะเราทราบว่าเขาดำเนิน กิจการเพื่อช่วยให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนได้ขายพืชผลในราคาดี ถือว่ามอบให้ท่านนายกเทศมนตรีไปดำเนินการในส่วนนี้ครับ

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล  
ที่ประชุม

ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ไม่มี

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

ผมขอมติที่ประชุมครับ ว่าท่านเห็นควรให้กำหนดอัตราค่าบำรุงอาคารสถานที่ตามที่นายประจวบ บุญประกอบ ขอให้เพื่อทำการรับซื้อทุเรียนจากเกษตรกร ในอัตราใดครับ

มติที่ประชุม

๑๓๐,๐๐๐ บาท	จำนวน ๓ เสียง
๑๐๐,๐๐๐ บาท	จำนวน ๕ เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๒ เสียง

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

สรุปว่าให้ท่านนายกเทศมนตรีแจ้งอัตราค่าบำรุง ๑๐๐,๐๐๐ บาท นะครับ ส่วนจะต่อรองอย่างไรให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีไปเลยหรือไม่ อย่างไรครับ

เชิญท่านจุฑาภรณ์ ช่วยจิตร ครับ

นางจุฑาภรณ์ ช่วยจิตร  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉันนางจุฑาภรณ์ ช่วยจิตร สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนนี้ดิฉันคิดว่าควรมอบให้เป็นอำนาจของท่านนายกเทศมนตรีค่ะ

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายคนองศิลป์ ชิตรกุล  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณ นะครับที่ท่านได้กำหนดอัตราค่าบำรุง และผมจะขอยืนยันว่าจะทำหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับเทศบาลเราให้มากที่สุด เพราะผมเองในสามปี มาแล้ว ผมไม่เคยเข้าไปวุ่นวาย เพราะผมมองที่ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ปีก่อนหน้าโน้นเขาก็สนับสนุนให้กับกองทุนสวัสดิการออมวันละบาท มา ๒๐,๐๐๐ บาท ปีที่แล้ว ๖๐,๐๐๐ บาท เราเอาไม่แพงถ้าหากำไรดี ผมคิดว่าเราก็สงวนไว้เพื่อส่วนรวมเป็นหลัก แต่ก็ขอรับประกันว่าจะให้ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บาทนั้นเป็นไปไม่ได้แน่นอน แต่ส่วนที่จะเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทหรือไม่ อย่างนั้นเราก็จะต้องนำมาเรียนให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบว่าเขาสามารถจ่ายได้ในอัตราเท่าไร และแน่นอนว่าเราต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ประโยชน์ส่วนตนนี้ไม่มองครับ ถ้าเขาได้กำไรดี กำไรเยอะ เราก็ขอให้เขาช่วยสนับสนุนกองทุนสวัสดิการฯ อีก อาจจะได้เป็นแสนก็ได้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการที่เขามาใช้สถานที่นี้ จึงเรียน มาเพื่อทราบครับ ขอขอบคุณครับ

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ผมขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านใดเห็นชอบให้มอบอำนาจการตัดสินใจในเรื่องนี้ให้กับท่านนายกเทศมนตรี โปรดยกมือขึ้น ครับ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	จำนวน ๙ เสียง
	ไม่เห็นชอบ	จำนวน - เสียง
	ประธานสภาฯ	งดออกเสียง

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

สรุปว่าสภาฯ มอบอำนาจให้ท่านนายกเทศมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจ  
นะครับ ซึ่งถ้าหากท่านไปเจรจาได้ในอัตราที่สูงกว่านี้ก็เป็นที่พอใจของท่าน  
แล้วนะครับ แต่ทั้งนี้สภาฯ ก็ได้กำหนดอัตราไว้ที่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ถ้า  
หากท่านเจรจาได้สูงกว่านั้น ก็ต้องยกให้เป็นความดีความชอบของท่านใน  
ความสามารถในการเจรจา ซึ่งท่านก็ได้รับประกันมาแล้วว่าไม่น้อยกว่า  
๕๐,๐๐๐ บาทอย่างแน่นอน แต่ถ้าจะให้รับไว้ที่ ๕๐,๐๐๐ บาทเท่าเดิมก็  
คงจะไม่ได้ ต้องให้มากกว่านั้นนะครับ

### ๕.๓ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ

นายคนองศิลป์ ชิตกรกุล  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา  
เทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านส้องได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์  
คอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น  
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒\* (จอขนาด  
ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง และค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด  
เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่อง เนื่องจาก  
สำนักมาตรฐานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดบัญชีราคา  
มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  
ทำให้รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะรายการครุภัณฑ์ดังกล่าวเปลี่ยนไป  
จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน  
หมวดดังกล่าว ให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่บังคับใช้ให้เป็น  
ปัจจุบัน และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการเพื่อประโยชน์ของ  
ราชการเป็นสำคัญ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ  
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  
งบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒ ตามรายการดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒\*  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒\*  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน  
ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก  
(๔ CORE) หรือ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ  
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๒ HGz จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache  
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด  
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๑.) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี  
หน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ

๒.) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วย  
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้  
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ

๓.) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บน  
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้  
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาด  
ไม่น้อยกว่า ๘ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด  
ความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ  
ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  
๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า  
๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑)

ข้อความใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒\*  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน

๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒\* (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๒ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมียุคคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒)

#### ข้อความเดิม

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทีก) จำนวน ๕,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๒ เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm)

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑)

ข้อความใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๕,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๒ เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm)

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติครับ

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล  
ที่ประชุม

ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายสอบถาม ขอเชิญนะครับ

ไม่มี

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

ผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังกล่าว โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ	จำนวน ๙ เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน - เสียง
ประธานสภาฯ	งดออกเสียง

## ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

นายเสน่ห์ ศรีระวิ  
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านใดมีเรื่องจะฝากไว้ ขอเชิญครับ  
ขอเชิญท่านเสน่ห์ ศรีระวิ ครับ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายเสน่ห์ ศรีระวิ  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องจะฝากไว้ดังนี้ครับ

เรื่องถนนสายหนองชุมแสง – บ้านทุ่งเขาโคก จุดข้ามทางรถไฟ นี้เป็นสิ่งสำคัญกับพ่อแม่พี่น้องหลายๆ หมู่บ้าน ที่เกิดปัญหาได้รับอุบัติเหตุกับพี่น้องเรา หลายๆ ครั้งแล้วที่เกิดอุบัติเหตุ และต้องสูญเสียชีวิต เมื่อล่าสุดที่เกิดเหตุ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ พอพูดไปทางการรถไฟ เขาก็บอกว่าทางข้ามนั้นผิดกฎหมาย วันนั้นทางทหารก็ลงมาดูด้วย การรถไฟก็บอกว่าทางข้ามผิดกฎหมาย ในส่วนนี้ในฐานะที่เราเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราจะดำเนินการอย่างไรเพื่อความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องที่สัญจรไปมา บนเส้นทางสายนี้ แล้วอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็ยังสร้างความสลดใจแก่ผมและชาวบ้านอยู่ เพราะอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นกับเด็ก ๓ ครั้งแล้ว ที่ต้องมาเสียชีวิต เมื่อวันที่เกิดเหตุผมก็ไม่เข้าไปดูเพราะใจหายครับ เพราะอุบัติเหตุครั้งที่ผ่านมามีผมเห็นกับตา มาครั้งนี้ก็ได้เกิดกับพี่น้องเรา หมู่ที่ ๑๑ ผมจึงอยากจะเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านนายกเทศมนตรี ว่าเราในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านส้องจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร และอยากให้ท่านนายกเทศมนตรีไปประสานกับทางฝ่ายการรถไฟ เพราะทางข้ามแต่ละจุดเขาก็มีแผงกั้น กันไม่ให้รถผ่าน เช่นข้างโรงเรียนบ้านพุกะแซง และโรงเรียนวัดบ้านส้อง ส่วนจุดที่ยังไม่มีแผงกั้นก็คือจุดข้ามที่บ้านหนองชุมแสง ที่หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านพุกะแซง หรือที่หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ เขาก็มีเจ้าหน้าที่คอยระวังและดึงแผงกั้นถ้ามีรถไฟมา ซึ่งก็ไม่ใช่ทราบว่าเทศบาลตำบลเวียงสระดูแลหรือหน่วยงานใดดูแลส่วนนี้ ผมจึงอยากจะขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปถึงท่านนายกเทศมนตรีว่าเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทางหมู่บ้านก็นำพระมาสวด ซึ่งก็เพื่อสร้างกำลังใจให้กับผู้คนที่ผ่านไปมา เพราะชาวบ้านแถวพุกะแซงเขาก็ไม่กล้าผ่านแล้ว เพราะทั้งหมด ๘ ศพแล้ว ไม่รวมศพที่ถูกยิง และที่ตกรถไฟ ถ้ารวมด้วยก็ ๑๑ ศพแล้วครับจุดนั้น นี่คือนิยามสำคัญเพราะคาถาของพระพุทธเจ้ากับรถไฟผมว่าไม่จบครับ ขอขอบคุณครับ

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

นายสมศักดิ์ สังข์ทอง  
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านสมศักดิ์ สังข์ทอง ครับ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายสมศักดิ์ สังข์ทอง  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องจะฝากไว้ ๒-๓ เรื่องนะครับ

เรื่องแรกที่ผมจะขอฝากไว้ก็ต่อจากที่ท่านเสน่ห์ อภิปรายไปนะครับ คือเรื่องทางข้ามทางรถไฟที่หน้าวัดหนองชุมแสงที่เกิดอุบัติเหตุมาแล้วหลายครั้ง เสียชีวิตนับ ๑๐ รายแล้ว ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะครับ บางทีการนิมนต์พระมาทำพิธีสะเดาะเคราะห์ หรือปัดรังควาญอะไรพวกนี้ก็ถือว่า

เป็นการช่วยเหลือด้านความรู้สึก ด้านจิตใจนะครับ บางทีอาจจะทำให้ชาวบ้านสบายใจขึ้น เพราะชาวบ้านอาจจะคิดว่ามีอาเพศ อาถรรพ์หรืออะไรที่ไม่มีอยู่ที่ตรงนั้น ทำให้คนมองไม่เห็นรถ เพราะในวันที่เพิ่งเกิดเหตุชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาก็พูดกันทุกรายครับว่ารถขับขนานมากับรถไฟ รถไฟก็มา รถยนต์ก็มาคู่กันมาตลอดแล้วทำไมเขาจะไม่เห็น ก็คิดว่าจะมีผีอะไรมาบังตาจึงนิมนต์พระมาสวด ซึ่งบางทีมันก็ช่วยได้นะครับด้านจิตใจ แต่ถ้าจะช่วยให้แบบถาวร เทศบาลเราก็ได้รับผลกระทบนะครับ หลายคนเขาก็กล่าวโทษว่าทำไมเทศบาลไม่ทำอะไรให้มันปลอดภัย เขาว่าเป็นความรับผิดชอบของเทศบาลด้วย ผมจึงคิดว่าแนวทางการแก้ปัญหาคือเทศบาลเราควรทำถนนลาดยางฝั่งโน้นให้ยาวตลอดมาถึงวัดบ้านสองเลย ให้ขนานทางรถไฟมาเลย ทำได้นะครับ เพราะตั้งแต่เหมืองแร่มาก็มีถนนมาแล้ว ผมคิดว่าน่าจะแก้ปัญหาได้ครับ คือไม่ต้องข้ามถนนรถไฟ ทางข้ามตรงนั้นปิดไปเลย ยกเว้นแต่รถมอเตอร์ไซด์ก็พอ แล้วเราก็ทำถนนให้มาถึงวัดบ้านสองเลยเพราะถนนนั้นยาวมาตั้งแต่บ้านห้วยปรือ บ้านพระกษेत्र ก็ไม่ต้องข้ามถนนเลย มาให้ถึงวัดบ้านสองเลย นั่นแหละครับจึงจะปลอดภัย ถ้าเป็นไปได้ นั่นคือแนวทางการแก้ไข

เรื่องการซ่อมแซมถนน คือชาวบ้านถามผมทุกครั้งไปที่บ้านเหนือคลอง เกี่ยวกับซอยข้างลาก เอกสารหลักฐานเขาก็ส่งมาที่เทศบาลเรียบร้อยแล้วตั้งแต่หน้าแล้ง จนมานี้ฝนตกแล้วก็ยังไม่ได้ทำ ชาวบ้านเขาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือนะครับ รอแต่ว่าเมื่อใดที่เทศบาลจะสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ไปให้ ทั้งอิฐ หิน ปูน ทราย อุปกรณ์ในการทำถนน ซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะเร่งดำเนินการได้

เรื่องการบุกเบิกถนนใต้สายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งขณะนี้เจ้าของที่ดินเขาก็อุทิศให้เรียบร้อยแล้ว ระยะทางก็ประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ เมตรเอง ที่หมู่ที่ ๑๖ ซอยข้างยศนะครับ เข้าไปในซอยหนึ่งใต้สายไฟฟ้าแรงสูง และก็ไม่มีต้นไม้ใหญ่ จะมีก็ต้นยางไม่ก็ต้น บางช่วงใช้รถเจซีบีก็ยังได้เลย แต่บางช่วงก็ต้องใช้รถแมคโคร ซึ่งของเทศบาลเราก็ยังใช้ได้อยู่ ถ้ารถว่างไม่ไปดำเนินการอยู่ที่อื่น ก็ขอให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการหรือสั่งการให้ด้วยนะครับ

ผมขอฝากไว้สามเรื่องแค่นี้ครับ

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ เรื่องซอยข้างลากที่ขอวัสดุมานั้น ผมทราบว่าท่านนายกฯ อนุมัติงบประมาณไปแล้วว่าหนึ่งแสนบาท และผมก็ถามกองช่าง และท่านรองนายกฯ แล้วว่าให้ช่วยดำเนินการให้หน่อยเพราะว่าชาวบ้านรอมมาตั้งแต่ฤดูแล้ง เพราะผมก็เป็นคนประสานงานเรื่องหนังสือเองเรื่องนี้ ผมก็ให้ท่านรองนายกฯ เร่งกับผู้อำนวยการกองช่างให้หน่อย

ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสุรินทร์ ธีรฤทธิ์ ครับ



นายสุรินทร์ ธรฤทธิ์  
รองนายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี  
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ผมนายสุรินทร์ ธรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี สำหรับเรื่องขอย้ายข้างลากนี้  
ผมขออนุญาตชี้แจงแทนท่านนายกเทศมนตรีนะครับ ด้วยท่าน  
ประธานสภาฯ ได้ทำหนังสือร้องทุกข์มา มีขอย้ายข้างลาก ขอย้ายข้างสาว  
และขอย้ายตะเคียน ผมก็ได้รับหนังสือและสั่งการให้ผู้อำนวยความสะดวก  
ช่าง ซึ่งตอนนี้ก็ได้ดำเนินการไปบ้าง ประสานไปทางพื้นที่ให้ทางอุทยานฯ  
มาสำรวจพื้นที่ มีสำรวจพิกัด แต่ขอว่าอย่าทำให้เป็นหนังสือราชการ ให้  
ดำเนินการโดยใช้แรงงานชาวบ้าน ตอนนี้ทางหัวหน้าอุทยานฯ ก็ลงมา  
สำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ประมาณการ และอนุมัติงบประมาณ  
เรียบร้อยแล้ว รอแต่ผู้รับเหมาที่จะขึ้นไปเทพูนผสมเสร็จ ซึ่งจะไปวันไหนนั้นผม  
จะต้องไปนัดหมายกับชาวบ้านก่อนล่วงหน้า ๑ วัน ผมก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ไป  
ติดต่อกับผู้รับเหมาไว้ ๒-๓ ราย เพื่อจะมาเทโดยใช้รถปูนเท ซึ่งอีกสอง  
รายเขาไม่ได้ แต่ตอนนี้ก็ได้มาแล้ว ๑ รายที่รับปากว่าจะเทให้เพียงแต่  
ตอนนี้เขาติดงานอยู่ ถ้าเสร็จจากงานนั้นเมื่อไรก็จะนัดมาซักวันให้เขาเท  
ปูนให้แล้วเราใช้แรงงานชาวบ้านเกลี่ยเป็นถนน ทั้งห้วยยางสาว และขอย  
ข้างลากหรือคชธาร ครับก็ขอแจ้งนะครับว่าเราได้ดำเนินการไปแล้วยัง  
เหลือแต่การก่อสร้าง จึงขอนำเรียนมาเพื่อทราบครับ

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านเสน่ห์ ศรีระวิ ครับ

นายเสน่ห์ ศรีระวิ  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายเสน่ห์ ศรีระวิ  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสริมที่ท่านสมศักดิ์ สังข์ทอง อภิปรายไว้ครับ  
การปิดทางข้ามทางรถไฟ แล้วทำถนนขนานทางรถไฟทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งซ้าย  
และฝั่งขวา แล้วผมถามว่าแล้วถ้าหากชาวบ้านหมู่ที่ ๗ กับหมู่ที่ ๘ จะไป  
ถูกระยะปะกั้นตรงนั้น และคนที่มาจากฝั่งนครศรีธรรมราช จะไปบ้านเขา  
โคกจะให้เลี้ยวไปไหนครับ ผมคิดว่าชาวบ้านหมู่ที่ ๘ ส่วนใหญ่แล้วมีสวน  
อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๘ ถึงแม้ว่าถ้าโครงการรถไฟรางคู่มาถึงผมถือว่าหมด  
แต่ในส่วนนี้ผมเสนอว่าที่สะพานลอดหนองกอดมี ๓ ช่องทาง ผมเคยเสนอ  
แล้วแต่ชาวบ้านเขาว่ากลัวโจร ครับระหว่างโจรกับรถไฟจะเอาอะไร ผมจึง  
อยากให้ใช้ดุลยพินิจครับท่านนายกเทศมนตรี เพราะอย่างที่ท่านสมศักดิ์  
กล่าวไว้ชาวบ้านเขาว่าท้องถิ่นต้องรับผิดชอบ ครับผมขอฝากไว้เท่านี้ครับ

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

ครับผมเข้าใจนะครับ เพราะว่าเรื่องของรถไฟที่จริงแล้วเขาแข่งมาก  
แต่เมื่ออยู่ในพื้นที่เรา เขาก็ดำเราแหละครับผมก็เข้าใจ แต่ถ้าไปดูใน  
ระเบียบฯ ในข้อกฎหมายแล้ว เรื่องมากครับการรถไฟฯ แล้วเหมือนกับชน  
แล้วหนีนะครับแต่มาเรียกค่าเสียหายที่เรา

เชิญท่านทวีป ศรีโชติ ครับ

นายทวีป ศรีโชติ  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทวีป ศรีโชติ  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องจะฝากทางสภาฯ ผ่านไปทางท่าน  
นายกเทศมนตรีและผู้บริหารนะครับ เรื่องการสร้างถนนสายที่ทำด้วย

คอนกรีตผมเห็นแล้วว่าเขียนระบุว่าไหล่ทางตามสภาพ ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้ว ถนนมีระยะกว้างครับ น่าจะเขียนว่าไหล่ทางต้องปูด้วยหินคลุก แต่ก็เขียนว่าไหล่ทางตามสภาพ เมื่อวันก่อนที่ซอยป่าแจงเขาก็เขียนว่าตามสภาพ ทั้งๆ ที่จริงแล้วน่าจะทำได้ เพราะเหตุใดผมก็ไม่ทราบ การผ่านสภาฯ ส่วนใหญ่แล้วพวกผมหรือท่านสมาชิกสภาฯ ก็ไม่ได้ดูในรายละเอียด พอมาเห็นอีกที อ้าวตามสภาพ ถ้าให้ดีแล้วต้องบอกว่าให้ดูตามสถานที่ พวกผมก็พอจะเข้าใจ สายที่เพิ่งทำใหม่ก็เช่นกัน ด้านใดเป็นหินคลุก ด้านนอกเอาดินมาปิดไว้ข้างริมถนน มันก็ไม่ได้มากมายอะไรนักหนาครับ คนเราถ้าจะทำอะไรก็ควรจะให้เสมอภาคกันนะครับ และอีกอย่างตอนนี้ทำปากท่อที่เป็นทางเข้าสวน นี่ผมก็คุยกับท่านรองสุรินทร์เมื่อสักครู่นี้ รู้ว่าเป็นทางเข้าสวนก็ทำแคบอีก แล้วเอาแมคโครมาทำให้ลึกอีก ถ้าหากเขาเอารถมาเข้าสวนช่วงนี้ฝนตกลำบากนะครับ ตรงนั้นทำไว้แคบนิดเดียวด้วย ขอให้แก้ไขด้วยนะครับ ถ้าเราไปพูดตอนเขาทำเสร็จเขาก็ว่าตอนทำไม่มาดู แต่ถ้าเราไปพูดตอนกำลังทำเขาก็ว่าย้งทำไม่เสร็จก็ ก็พูดยากนะครับ แต่ก็ต้องทำกันไปอย่างนั้น และก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับถนนทุกสาย ไม่ใช่แต่เฉพาะสายหนึ่งสายใด เมื่อทำแล้วก็ขอให้หินคลุกมันจะได้แข็งแรง ถ้าเป็นดินพอฝนตกก็ชะล้างไปหมด ขอขอบคุณครับ

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านจุฑาภรณ์ ช่วยจิตร ครับ

นางจุฑาภรณ์ ช่วยจิตร  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉันนางจุฑาภรณ์ ช่วยจิตร สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันขอเสริมของท่านทวีป ศรีโชติ นะคะ ขอฝากไปทางกองช่างนะคะ การเขียนแบบตามสภาพคือยอมรับได้ว่าถนนบางสายของเทศบาลเราเป็นพื้นที่ลาดชัน แต่พอเป็นถนนที่ลาดชันเทศบาลเราก็ได้อนุโลมการถมทรายลงไปแล้วก็จะเทคอนกรีต ก็เอาชั้นดินเดิม แต่ในที่ประสบปัญหามาคือผู้รับเหมาบางราย คือการทำไม่เหมือนกันอย่างเช่นสายควนตันบก ถนนลาดชันจริงๆ แต่ผู้รับเหมาทำมาดีมาก แต่ในที่ผ่านมาตอนนี้ช่างตรวจงานยังไม่ให้ผ่านอยู่สายหนึ่งคือสายควนไทรงาม หมู่ที่ ๒ ถนนสายนั้นคือตามสภาพจริงๆ ที่ดิฉันขึ้นไปดู คือ ควนไม่ตัด ทำตามสภาพตะแคงซ้าย ตะแคงขวา ตรงไหนตะแคงซ้ายก็ทำไปซ้าย ตรงไหนตะแคงขวาก็ทำไปขวา แล้วดิฉันอยากจะทราบว่าช่างควบคุมงานของเราไม่ได้ไปตรวจงานตามชั้นตอนหรือคะ หรือว่าปล่อยให้เขาเทคอนกรีตเสร็จแล้วจึงมาบอกว่าถนนสายนี้ไม่ผ่านนะ ถนนสายนั้นตามที่ดิฉันเคยมีประสบการณ์มานั้นไม่น่าจะผ่านตั้งแต่ชั้นดินแล้ว ไม่ใช่ว่าจะต้องให้เขาเทคอนกรีตเสร็จ ถนนนั้นปกติต้องทำตะแคงขวา ไม่ใช่ตะแคงซ้ายอย่างนั้น ขนาดรถกระบะยังขับลงไม่ได้เลยคะ ปัญหาตามสภาพนี้ก็มีนายสุทิน อากาธา ร้องเรียนมา คือผู้รับเหมาทำตามสภาพจริงๆ คือไปเอาดินที่โคนต้นยางเขาทำทำ แล้วไปโดนต้นยางเขาเสียหาย ก็อยากจะฝากไปยังกองช่างว่าการตรวจงานถนนแต่ละสาย ให้ตรวจเป็นแต่ละชั้นตอน ชั้นตอนที่ ๑ ผ่านหรือไม่ ทำชั้นตอนที่ ๒ ต่อได้หรือยัง ไม่ใช่ปล่อยให้เขาทำเสร็จ

แล้วบอกว่าตรวจไม่ผ่าน ก็ใช้ค่ะไม่ผ่านก็คือเขาต้องเทให้เราใหม่ ก็ดีคะ ตอนนี้เป็นตอนกริต ๒ ชั้นแล้ว ถนนสายนั้น ตอนนี้อ้อถามว่าได้ระดับแล้วหรือไม่ก็ตอบว่ายังค่ะ ขอบคุณค่ะ

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

ผมเรียนอย่างนี้นะครับ ว่าเรื่องนี้คนควบคุมงานเรา ไม่ค่อยเอาใจใส่ แต่เราก็ต้องฝากท่านสมาชิกสภาฯ นะครับ เพราะว่าผมเองเป็นคณะธรรมมาภิบาลอยู่ก็ได้ไปตรวจงานโครงการของดอนสัก - ขนอม สูตรเดียวกับที่ท่านทวีป และท่านจุฑาภรณ์กล่าวเลยครับ คือเอาดินข้างๆ ตรงนั้นมากลบทำไหล่ทาง ระยะเวลาหนึ่งก็ใช้หินคลุกดี แต่พออีกระยะเวลาหนึ่งก็ลักไก่ ทีนี้เมื่อเราไปตรวจพบ ก็ได้แจ้งท่านนายอำเภอ ให้ผู้รับเหมาทำการรื้อเพื่อปรับปรุงแก้ไขใหม่ ทีนี้เมื่อท่านเห็นไปเห็นมาแล้ว ถ้าเป็นไปได้ ท่านรีบแจ้งท่านนายกเทศมนตรีเลย หรือถ่ายคลิปส่งให้นายกฯ แจ้งให้ทราบว่าเป็นอย่างนี้ ท่านนายกฯ จะได้รีบไปดำเนินการให้ผู้รับเหมาแก้ไข ก็ต้องช่วยท่านด้วยนะครับ ท่านนายกฯ จะได้ไปกำชับกองช่าง และผมเห็นด้วยกับท่านจุฑาภรณ์นะครับ ว่าให้ทำชั้นตอนไหนให้รายงาน ก่อนที่จะดำเนินการชั้นตอนต่อไป ให้ผู้รับเหมารายงานเลยว่าในการทำชั้นตอนนี้มีปัญหา มีอุปสรรคอย่างไร สิ่งเหล่านี้จะเกิดประโยชน์ เพราะตั้งแต่ที่ผมเข้าไปทำหน้าที่ตรงนั้น เราทำอย่างนี้มาตลอดในคณะกรรมการธรรมมาภิบาล เราก็ต้องเข้าใจนะครับท่านนายกฯ ท่านมีภารกิจเยอะ และเมื่อให้มอบหมายงานกองช่างไปแล้ว แต่พอกรรมการตรวจงานตรวจไม่ผ่าน พวกเราสมาชิกสภาฯ อยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว เห็นอะไรแปลกๆ ให้รีบเรียนท่านนายกเทศมนตรีเลยจะได้เข้าไปแก้ไข ช่วยกันนะครับทุกๆ ท่าน ผมขอฝากเรื่องนี้นะครับ

ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายปรีชา จงจิตร  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ

นายคนองศิลป์ ชิตรกุล  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ นะครับที่ได้เอาข้อบกพร่องหรือในส่วนที่คาบเกี่ยวกับท้องถิ่นของเรามาเรียนในสภาฯ เพื่อจะได้ปรับปรุงและแก้ไข

ผมขอตอบประเด็นของท่านเสนอที่ ศรีระวี ก่อนนะครับในเรื่องของถนนข้ามทางรถไฟ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองชุมแสง วันนั้นที่เกิดเหตุก็ได้ไปร่วมหารือกันที่แขวงรถไฟ กับท่านปลัดเทศบาล ท่านนายอำเภอ ตำรวจ สาธารณสุขฯ และ ปก.จังหวัดฯ ก็ดูเร่งรีบกันดีนะครับ เพราะว่าเหตุเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ๆ หมดๆ ก็ดูเร่งรีบกัน ผมก็รับเป็นเจ้าภาพ แต่ในการที่จะเป็นเจ้าภาพตาม พรบ.ฉบับใหม่ ในเรื่องของการจราจร เทศบาลก็สามารถที่จะสนับสนุน/อุดหนุนได้ แต่ต้องมีที่มาที่ไป ก็ไปหารือกันในวันนั้นท่านนายอำเภอ นั่งเป็นประธานฯ ก็ได้หารือกันในวงเล็กๆ ว่าใน

ขั้นตอนท่านนายอำเภอต้องเป็นคนเดินเรื่องจากอำเภอมายังการรถไฟ การรถไฟบอกว่าเมื่อนายอำเภอส่งเรื่องมาแล้ว เขาจะเรียกหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ของรถไฟมาประชุมหารือ เพราะทางตรงนั้นถ้าในภาษาของการรถไฟ เขาเรียกว่าทางลัดผ่าน หรือเพื่อจะหาเจ้าภาพในการแก้ไขซึ่งเราก็คุยกันไว้แล้วว่าทางเทศบาลตำบลบ้านส้องยินดีรับเป็นเจ้าภาพในการแก้ไข เพราะว่า พรบ.ฉบับใหม่ ให้เราสามารถกระทำได้เพื่อช่วยเหลือในด้านการจราจร แต่ว่าต้องให้รับดำเนินการ ให้อำเภอทำหนังสือให้การรถไฟ การรถไฟหรือเสร็จส่งมายังเทศบาลให้ช่วยในเรื่องของการจราจรเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน แต่นี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะครับท่านสมาชิกสภาฯ หนังสือยังไม่เห็นมีเลย ถ้าอย่างใดคงต้องรบกวนท่านประธานสภาฯ สอบถามท่านนายอำเภอให้ด้วยนะครับว่าท่านได้ทำหนังสือส่งไปการรถไฟฯ แล้วหรือไม่ ทีนี้เมื่อผมย้อนถามไปกับการรถไฟฯ ว่าปิดไม่ได้หรือ เขาว่าปิดไม่ได้ ให้นายกฯ ลองไปปิดดูตอนเช้า ตกเย็นมาชาวบ้านก็ไปรื้อออกหมด ผมจึงย้อนถามไปอีกว่า ตอนจะทำการรถไฟรางคู่ เห็นปิดได้ดี ท่านก็ไม่ตอบ ถามว่าไม่ใช่มาตรฐานเดียวกันหรือ เพราะคุณเป็นเจ้าของสถานที่นะ ไม่ใช่เทศบาล อำนาจในการปิดเส้นทางอยู่ที่การรถไฟ ไม่ใช่เทศบาล เราไปปิดไม่ได้ อย่างเหตุที่เขากล่าวโทษใส่เทศบาลเราก็ห้ามเขาไม่ได้ แต่เรื่องเป็นเรื่องตาย เรื่องของคนเราก็ไม่ทราบจะช่วยเหลืออย่างไรเช่นกัน เพราะ พชร.เขาบอกว่าในวันนั้นพอชนเสร็จ เขาลงมาดูมีอยู่แค่ ๓ คน แต่ตอนก่อนชนเขาเห็นนั่งหลังกระบะเต็มไปหมดครับ แล้วคนหายไปไหน เรื่องผีซ้ำด้ามพลอยนั้นไม่ทราบจะมีจริง หรือไม่มีจริงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นี้เขาจะนิมนต์พระมาสวด ท่านผู้ใหญ่ลากเสือแก้ว ก็โทรติดต่อมาให้ช่วยเรื่องค่าเต็นท์ด้วย ผมช่วงนี้พอจะมีเงินก็สนับสนุนไป ๒,๐๐๐ บาท ก็ต้องช่วยกัน คือเรายินดีอยู่แล้วนะครับที่จะดำเนินการแต่ให้รับทำเรื่องมา เพื่อจะได้แก้ไข ปรับปรุงแผนพัฒนาฯ เพราะตอนนี้จากแผนพัฒนาสี่ปี เขาให้ทำเป็นห้าปี ก็อยากจะฝากท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านนะครับ ว่าตรงไหนที่ยังไม่มีในแผนพัฒนาฯ ให้รับนำส่งเพื่อจะได้ปรับปรุงเข้าไป ก็ขอฝากเอาไว้นะครับ เรายินดีนะครับ เพราะเมื่อก่อน พรบ.ฉบับเดิมไม่อนุญาตให้เราทำได้ ทำไปก็มีปัญหา แต่ช่วงนี้เราสามารถทำได้ แต่ทางเจ้าของสถานที่ต้องพร้อมให้เราทำ

ส่วนในเรื่องของการซ่อมถนน ท่านรองสุรินทร์ ก็ได้ชี้แจงไปแล้ว ผมเองก็จำได้ว่าได้เซ็นอนุญาตไปตั้งนานแล้ว แต่เมื่อมีงานเยอะผมก็ไม่ได้ตามเรื่อง แต่ก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทุกกองว่า ไม่ว่าจะไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนไหนของเทศบาลตำบลบ้านส้องให้รายงานมาทางไลน์ ไลน์กลุ่ม หรือไลน์ส่วนตัวก็ได้ ต้องพยายามกำชับครับ เพราะต้องเร่งรัดงาน บางทีชาวบ้านเขาเดือดร้อนมาเรลากเรื่องอยู่ไม่ได้ บางทีช่างก็ลากเรื่องไปนาน

เรื่องการบุกเบิกถนนใต้สายไฟฟ้าแรงสูง นี้อย่างไม่มีในแผนพัฒนาฯ นะครับ แต่ผมจะไปดูให้

ของท่านทวีป ผมก็เข้าใจว่าผู้รับเหมาในเวลานี้นำสงสารครับ ทุกบริษัทฯ เพราะทุกโครงการที่ใช้งบประมาณเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ท่าน

ประธานสภาฯ ก็คงจะเข้าใจนะครับ เพราะพันราคากันและเทหมด ที่ผมเคยยกตัวอย่างซอยลานนาฯ ตั้งไว้ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้เหลือราคา ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทต้นๆ งบประมาณเหลือเกือบๆ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผมก็ไม่ทราบว่ามีกำไร หรือเสมอตัว หรือขาดทุน แต่ว่าบางทีการเขียนแบบว่าตามสภาพก็เหมือนกับเปิดโอกาสให้ผู้รับเหมา ผมเข้าใจแต่ว่าเรื่องนี้มีผลกระทบแล้วที่ หมู่ที่ ๑๒ ถนนคอนกรีตทางเข้าประปาหมู่ที่ ๑๒ ฝั่งขวาลงหินคลุกได้ ฝั่งซ้ายเจ้าของสวนเขาไม่ให้ลงเลยครับ ก็ยุ่งดีเหมือนกัน จึงเขียนไว้ว่าตามสภาพที่นี้ก็เหมือนกับเป็นดาบสองคม แต่พอเขียนระบุรายละเอียดไปชัดเจน พอลงไม่ได้ก็ต้องตัดงบประมาณออกครับ ถ้าจ่ายไปเต็มแล้วมีคนร้องเรียนมาก็มีปัญหาอีกครับ ผมขอยกตัวอย่างกรณีของเขตอุทยานฯ หนังสือร้องเรียนมาเคลียร์กันกว่าจะจบ พอมีคนร้องเรียนมาติดเขตอุทยานฯ เรากลายเป็นจำเลยทันทีในทางกฎหมาย ถ้านายช่วยก็ดี ถ้านายไม่ช่วยเราก็ยุ่งนะครับ ทั้งๆ ที่ผู้ร้องเรียนบางครั้งก็แค่เป็นบัตรสนเท่ห์ ไม่ได้ลงชื่อ-นามสกุล แต่เขาก็ต้องสอบปากคำ นี่ก็เสร็จเพิ่งเสร็จไปไม่นานที่เรื่อนำเครื่องจักรไปใช้ในเขตอุทยานฯ พอขอหนังสือ ท่านรองฯ ก็ชี้แจงไปเมื่อสักครู่ว่าอุทยานฯ บอกว่าอย่าทำเป็นหนังสือมานะ แต่ตอนเขาร้องเรียนต้องนำหนังสือมาเป็นหลักฐาน แล้วจะให้เอาหนังสือมาจากไหนครับท่านประธานสภาฯ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ แต่ก็จำเป็นต้องทำเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ รอบที่แล้วที่ สตง.มาตรวจไม่ทราบว่ายิบไปกี่โครงการๆ ละสองหมื่น สามหมื่น สี่หมื่น ห้าหมื่น บาท เอาไปทั้งหมด แต่ก็เจียบครับไม่เห็นตอบอะไรกลับมา หรือจะตอบกลับมาวันไหนก็ไม่ทราบ หรือจะไม่ตอบมาเลยก็ไม่แน่ สรุบไม่ได้ แต่อย่างไรเราก็ต้องทำครับ แต่เลี่ยงจากการใช้ผู้รับเหมาเป็นให้ชาวบ้านดำเนินการก่อสร้างกันเอง เพราะผมเชื่อว่าถ้าเราสู้คดีไปขึ้นศาลปกครองเราไม่แพ้ครับ ถ้าเราทำเพื่อชาวบ้านเราไม่แพ้ครับ แต่ต้องให้ชาวบ้านเขาทำเองอย่าให้ผู้รับเหมาเข้าไปดำเนินการ นี่ก็คิดว่าในประเด็นของท่านสมศักดิ์ ท่านทวีป และท่านจุฑาภรณ์ ก็คงจะตอบแล้วนะครับ

ทั้งนี้ก็ต้องฝากทุกท่านอย่างที่ท่านประธานสภาฯ ฝากนะครับ ต้องช่วยกันประคับประคอง ช่วยกันดูแล เพราะเราไม่ย้ายไปไหนครับ ข้าราชการเขาย้ายไปได้เรื่อยๆ แต่เราถ้าชาวบ้านไม่เลือกก็ย้ายไปอยู่บ้านครับ ไม่ได้ไปไหนต่อ อย่างเจ้าหน้าที่ ท่านปลัดฯ ท่านผู้อำนวยการกอง ถ้าหากนายๆ ปีบมากๆ ผู้บริหารปีบมากๆ หรือ สท.ปีบมากๆ เขาก็ย้ายจริงหรือไม่ครับ แต่เราถ้าทำงานไม่เข้าตาชาวบ้านเดียวเขาก็ย้ายให้อยู่บ้าน และถ้าไกลไปจากนั้นก็ไปเมรุครับ ไปที่อื่นไม่ได้ครับ ครับก็ขอฝากไว้ที่ท่านประธานสภาฯ ได้กล่าวไว้ว่าให้เราทุกคนช่วยกันดูแล ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแทนช่างควบคุมงาน แทนผู้บริหาร และแทนชาวบ้านด้วย ผมเชื่อว่าบางทีชาวบ้านบางคนเขาเข้าใจมากกว่าเรา แต่บางคนเขาก็ไม่เข้าใจครับท่านประธานฯ ผมเองกำชับเสมอว่าทำถนนเชื่อมต่อสายโน้นสายนี้ต้องวัดระยะให้ดี และถนนที่เชื่อมต่อไม่ว่าจะสายใหญ่สายเล็ก ผมบอกไว้เลยว่าต้องให้บานที่หัว ผมเป็นคนคิดครับต่อกันชนกันอย่างไรก็

อย่างนั้น ๙๐° ก็ชน ๙๐° ถ้ามา ๔๕° ก็ชน ๔๕° ผมบอกว่าผมไม่ได้เรียน  
 วิชาแต่ถ้าดูในสภาวะความเป็นจริงในการใช้งานมันเป็นตัวกำหนดให้เรา  
 ได้ ผมจึงต้องพยายามกำชับแต่ช่างอาจจะคิดว่าคุณจบอะไรมา คือบางคน  
 เปรียบเหมือนน้ำเต็มแก้วครับ รับใครไม่ได้ เราในฐานะเป็นผู้บริหาร เป็น  
 นักการเมืองผมเชื่อแน่ว่าไม่มีใครทำตัวเหมือนน้ำเต็มแก้วครับ เพราะถ้า  
 เป็นเมื่อไรวันข้างหน้าจบบั้น ดังนั้นผมต้องรับฟังทุกคำพูด และขอฝาก  
 ครับท่านประธานสภาฯ ครับ ในเรื่องของการตั้งรายการใหม่ ขอให้ท่าน  
 สมาชิกสภาฯ พิจารณาดูไว้ในครับ โครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาฯ  
 ปี ๒๕๖๒ ที่จะทำเป็นเทศบัญญัติเพิ่มเติม ที่ค้างอยู่ของหมู่ที่ ๑๔ และ  
 เรื่องปรับปรุงแผนพัฒนาฯ ที่ผมแจ้งเมื่อสักครู่นี้ให้ก็ดูๆ ไว้ครับ ผมเอง  
 ก็ดูๆ ไว้ มีโครงการปรับปรุงถนนสายหน้าแขวงฯ หมู่ที่ ๘ บ้านหนอง  
 ชุมแสง ผมขอคืนพื้นที่และ งบประมาณเขาก็คืนมาให้แล้ว ส่วนที่ทางเข้าตลาด  
 พรุกระแซงเขายังไม่คืนนะครับ ที่หน้าแขวงฯ นั้นฟังไปเยอะแล้วเขาก็คืนมา  
 เลย ผมดูแล้วไม่มีในแผนฯ ถ้าไม่มีผมก็บอกช่างแล้วว่าให้รับปรับปรุงแผนฯ  
 แต่ถ้ามีในแผนฯ แล้ว ก็ทำตั้งรายการใหม่ไปเลย เพราะถนนตรงนั้น  
 เสียหายมาก ก็ขอฝากพวกเรามาให้ช่วยๆ กันดูนะครับ ว่าถนนสายใดที่ไม่มี  
 มีในแผนฯ และต้องนำมาเข้าแผนพัฒนาฯ ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นปี  
 ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ให้ช่วยดูกัน แต่ที่มีอยู่แล้วก็ดีครับไม่มีปัญหา ขอขอบคุณ  
 ครับ

นายปรีชา จงจิตร  
 ประธานสภาเทศบาล  
 นายสุรินทร์ ธรฤทธิ์  
 รองนายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีครับ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายสุรินทร์ ธรฤทธิ์  
 รองนายกเทศมนตรี ผมขอชี้แจงเรื่องโครงการที่มีปัญหาที่ต้องเทศอนกริต  
 ทับ คู่สัญญาของเราคือบริษัท ปัญญาวิสดุฯ ได้รับงานไปสองโครงการ  
 คือโครงการของหมู่ที่ ๑๒ และหมู่ที่ ๑๖ อีกหนึ่งโครงการ ผู้รับเหมาโดน  
 ปรับเยอะนะครับ และก็ยังเป็นผู้รับเหมาที่เสนอราคาลดจากราคากลางไป  
 เยอะนะครับ แล้วมาทำ ผมไม่ได้เข้าข้างลูกน้องที่ปฏิบัติงานนะครับ คือ  
 ตอนผู้รับเหมาเข้ามาทำก็ไม่ได้ขออนุญาตเข้าดำเนินการ พอเข้ามาแล้วก็  
 ไม่มีรายงานช่าง เมื่อช่างเราไปเห็นสภาพคือเทศอนกริตเรียบร้อยแล้ว และ  
 ไม่ได้ปรับสภาพขั้นพื้นผิวอะไรให้ถูกต้อง อย่างที่ท่านสมาชิกสภาฯ บอก  
 คือทำไม่ถูกต้อง คือแอบเทปูนก่อนช่างยังไม่ได้อนุญาต ก็หาว่าช่างกลั่น  
 แก่ล้ง ผมเป็นรองนายกฯ มาสิบปี ดูแลเรื่องถนนหนทาง ผมก็ยังไม่เคย  
 เห็นผู้รับเหมารายไหนที่ทำช้วยเหมือนรายนี้ ผมก็สั่งรื้อนะครับ และแจ้ง  
 คณะกรรมการทั้งหมด และพาช่างควบคุมงานขึ้นไปดูพร้อมด้วย  
 คณะกรรมการทั้งหมดก็ลงความเห็นที่ต้องรื้อนะครับ เพราะว่าไม่ได้  
 คุณภาพจริงๆ ปล่อยไปไม่ได้ มันไม่คุ้มค่ากับงบประมาณของประชาชน  
 ครับ หมู่ที่ ๑๖ ก็เหมือนกันตอนนี้เอาปูนไปวางไว้จะเข้าดำเนินการแต่  
 ถ้าเข้ามาครับ เอาปูนไปที่ละกระสอบทิ้งๆ ที่ถนนลำเลียงวัสดุเป็นทาง  
 คอนกรีตอย่างดีจนถึงหน้างาน แต่ว่าผู้รับเหมารายนี้เคยเป็นอดีตช่างที่

เคยเป็นอดีตผู้รับงานของบริษัทปัญญาฯ ผลงานเกือบทุกที่ที่ผมตรวจสอบ  
 มาไม่ค่อยจะมีคุณภาพ ต้องดูนะครับปล่อยปละละเลยไม่ได้ ทั้งท่าน  
 ประธานสภาฯ บอกว่า ผอ.กองช่าง ผมสั่งการให้ลงไปดูพื้นที่หน้างานก็  
 ปล่อยให้ช่างควบคุมงานไป พอมี สท.มาทักมาท้วงก็มีปากเสียงบางที่เมื่อ  
 ท่าน ผอ.พุดจาแบบนี้ ท่านสมาชิกสภาฯ บางท่านก็ไม่กล้า ผมก็ขอให้ท่าน  
 สมาชิกสภาฯ นะครับ เห็นว่าตรงไหนไม่ถูกไม่ควรก็ให้ทำหนังสือมาทาง  
 สภาฯ ก็ได้ครับ เพราะว่าข้าราชการต้องปฏิบัติตามและรับนโยบายและ  
 สนองนโยบายของผู้บริหารนะครับถ้าหากชาวบ้านเดือดร้อน ไม่ใช่จะเป็น  
 ข้าราชการแล้วจะอยู่เหนือปัญหาทุกอย่าง สมาชิกสภาฯ จะทักท้วงอะไร  
 ไม่ได้ ก็โดยอำนาจหน้าที่ต้องช่วยเหลือประชาชนนะครับ ถ้าประชาชน  
 เดือดร้อน ผมขอบอกไว้เลยนะครับ เรื่องงานผมติดตามอยู่ตลอดนะครับ  
 ทำตรงไหน ถ้าตรงไหนเร่งด่วนผมก็ติดตามอยู่ตลอดและลงในพื้นที่ด้วย  
 แต่ถ้าไม่รับตามนโยบายนี้ก็ต้องให้ท่านปลัดฯ นะครับทำบันทึกไว้ว่าไม่  
 สนองนโยบายของผู้บริหารครับ ขอขอบคุณครับ

นายปรีชา จงจิตร  
 ประธานสภาเทศบาล

ครับ ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายปรีชา จงจิตร  
 ประธานสภาเทศบาล

อีกสักครู่หลังจากปิดการประชุมแล้ว ผมขอเรียนเชิญทุกท่านถ่ายภาพ  
 ร่วมกันนะครับ เพื่อนำไปลงในรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาล

สำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  
 ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ และ  
 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เราได้ทำหน้าที่การประชุมสภาฯ พิจารณา  
 เรื่องสำคัญๆ ถึงจะไม่มากแต่ก็มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน และขอฝาก  
 ว่าจะให้ไปตรวจดูว่าจุดไหนที่พอจะบรรจุเข้าแผนพัฒนาฯ ได้ สำหรับวันนี้ก็  
 ต้องขอขอบคุณ และสวัสดิ์ทุกท่านครับ และขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๔๕ น.

ลงชื่อ อีรพงศ์ เนื่ออ่อน ผู้จัดรายงานการประชุม  
 (นายอีรพงศ์ เนื่ออ่อน )  
 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านส้อง